

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ (LSD) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression Analysis) แบบ Stepwise ซึ่งผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาค้นคว้าและผลการวิจัยตามลำดับ ดังนี้

1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปรายผลการวิจัย
3. ข้อเสนอแนะการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด จำนวน 380 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 53.90 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 มีสถานภาพการสมรส จำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70 มีอาชีพเกษตรกร จำนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40 และมีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 44.70

2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.13 และมีผลสรุปรายด้าน ดังนี้

2.1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้านพฤติกรรม การเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.59

2.2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้านการหาหรือทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.02

2.3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.79

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และมีผลสรุปรายด้าน ดังนี้

3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้านคุณสมบัติของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89

3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้านนโยบายของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94

3.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74

3.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71

3.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้านการหาเสียงของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21

4. ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล เป็นดังนี้

4.1 การเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

4.2 การเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำแนกตามอายุ พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณสมบัติของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านนโยบายของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและด้านการหาเสียงของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่แตกต่างกัน

4.3 การเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .02 และด้านการหาเสียงของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ส่วนด้านคุณสมบัติของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและด้านนโยบายของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่แตกต่างกัน

4.4 การเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

4.5 การเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำแนกตามอาชีพ พบว่า ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

4.6 การเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณสมบัติของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .03 ด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 และด้านการหาเสียงของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ส่วนด้านนโยบายของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่แตกต่างกัน

5. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ $r=0.247$ เป็นความสัมพันธ์เชิงบวกและขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ

6. อิทธิพลของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พบว่า มีปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้แก่ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

ในการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.13 หมายความว่า ประชาชนในเขตตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไม่ค่อยมีความตื่นตัวในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติรวมถึงระดับท้องถิ่น จึงทำให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการเลือกตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของอลิตรา รัตตมณี (2540 อ้างถึงใน เศษภูมิ เอียดวุ่น, 2552, หน้า 22) ได้สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนวคิดของMilbrath และ Goel คือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Stimuli) หมายถึง ลักษณะของระบบสังคม (Social System) และสถานการณ์ทางการเมือง (Political Setting) ซึ่งไม่เพียงจะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลเท่านั้น แต่ยังมีส่วนให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับขอบเขตและทางเลือกต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง บุคคลแต่ละคนแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันก็จะรับสิ่งเร้าใจจากระบบการเมืองและสังคมได้ไม่เท่ากัน เพราะบุคคลแต่ละคนจะเลือกรับรู้และเลือกสรรเฉพาะสิ่งเร้าที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเองเท่านั้น

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านคุณสมบัติของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและด้านนโยบายของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้อาจเนื่องจากการตัดสินใจเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะเลือกจากผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในตำบลเดียวกันมานานเพราะมีความรู้จักคุ้นเคยกัน มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีจิตอาสาไปร่วมงานของชุมชนเป็นประจำสม่ำเสมอ ตลอดจนมีนโยบายที่สามารถทำได้จริงและเกิดประโยชน์

ต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของณัฐพงศ์ นิลาทวงค์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ค้นคว้าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลท่าขนอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านคุณสมบัติผู้สมัคร นายกเทศมนตรี จะเลือกผู้สมัครเพราะผู้สมัครเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ดี อยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านนโยบายจะเลือกนายกเทศมนตรีเพราะนโยบายของผู้สมัคร นายกเทศมนตรีเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ในการพัฒนาตำบลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ พบว่า คุณลักษณะ ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ โดยภาพรวมในแต่ละลักษณะ ส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สำหรับคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านสถานภาพการสมรสและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยภาพรวมพบความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถอภิปรายผลในแต่ละประเด็น ดังนี้

3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ พบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากรัฐได้ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กล่าวถึงการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่า ให้มีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นเอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รัฐต้องให้ความสำคัญเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์และบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของมารุต มาลาร์ตัน (2548, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี :
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า เพศและอายุไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร

3.2 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำแนกตามอายุ พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณสมบัติของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจำแนกเป็นรายคู่ของทั้ง 2 ด้าน พบว่า ด้านคุณสมบัติของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป มีการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31-40 ปี และอายุ 21-30 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 51-60 ปี มีการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41-50 ปี 31-40 ปี 21-30 ปี และอายุ 18-20 ปี ด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 51-60 ปี มีการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-20 ปี 31-40 ปี และอายุ 21-30 ปี ทั้งนี้ อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 51-60 ปี และอายุ 61 ปี ขึ้นไปเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากแล้วไม่ได้อยู่ในวัยทำงาน ย่อมคำนึงถึงปัจจัยด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทน และด้านคุณสมบัติของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีพ

3.3 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายได้ พบว่า ด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.02 และด้านการหาเสียงของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 และเมื่อจำแนกเป็นรายคู่ของทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหม้าย มีการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสและหย่า และกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด มีการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสและหย่า ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหม้าย มีการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพการสมรสและอื่น ๆ และกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด มีการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพอื่น ๆ และด้านการหาเสียงของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหม้าย มีการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหย่าและอื่น ๆ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพการสมรส มีการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพอื่น ๆ และกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด มีการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพอื่น ๆ ซึ่งจากการจำแนกรายคู่ จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหม้ายและโสด มีการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหม้ายและโสด เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีครอบครัวต้องรับผิดชอบ จึงมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส จึงทำให้การตัดสินใจในการเลือกตั้งจะยึดผลประโยชน์ตอบแทนสูงกว่าผู้ที่มีสถานภาพการสมรสอื่น

3.4 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเสกนคร จังหวัดเสกนคร จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณสมบัติของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .03 ด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้สมัครนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 และด้านการหาเสียงของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ส่วนด้านนโยบายของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่แตกต่างกัน และเมื่อจำแนกเป็นรายคู่ พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001–25,000 บาท มีการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงคะแนนไฟ จากปัจจัยทั้ง 4 ด้าน สูงกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในกลุ่มอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลียดังกล่าวเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ในระดับปานกลาง มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ จึงทำให้การตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงคะแนนไฟครอบคลุมจากปัจจัยต่าง ๆ ในหลายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของบุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลการศึกษา พบว่า รายได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงคะแนนไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงคะแนนไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ $r=0.247$ เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก และขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังคำปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การนำเรื่องราวการหาเสียงของผู้สมัครมาพูดคุยกัน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

5. อิทธิพลของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงคะแนนไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พบว่า มีปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงคะแนนไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้แก่ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง อย่างมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Nie and Verba (1975, pp. 9–12) ได้จำแนกรูปแบบและกิจกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะกว้างและชัดเจนไว้ 4 รูปแบบ โดยในรูปแบบกิจกรรมการรณรงค์หาเสียง (Campaign Activity) พบว่า การที่พลเมืองได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียง จะทำให้สามารถเพิ่มอิทธิพลเหนือผลการเลือกตั้งได้โดยการกำหนดคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งไว้ก่อนและมีอิทธิพลต่อผู้นำ

ข้อเสนอแนะการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ยังมีบางประเด็นที่ประชาชนในเขตตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ประเด็นการพูดจาปรึกษาเรื่องการเมืองและประเด็นการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในทางการเมือง เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นปัจจัยหนึ่งของการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ด้านผลประโยชน์หรือผลแทนของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประเด็นเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพราะผู้สมัครช่วยงานประเพณีต่าง ๆ ของชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอและประเด็นเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพราะผู้สมัครเคยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ยังเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่ทำให้ประชาชนตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพราะฉะนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ปลูกจิตสำนึกสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง ควรเลือกผู้สมัครที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีนโยบายที่เห็นผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน/ชุมชน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรขยายขอบเขตการวิจัยไปยังประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อจะได้นำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

2.2 ควรมีการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กันไป โดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึก เพื่อจะช่วยให้ผลการวิจัยมีความชัดเจนสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี